
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2563 
วันพฤหัสบดีที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายบุญเป็ง  ดวงดึง  ประธานสภา อบต.หนองหนาม 
2. นายพินิจ  จุมอุทัย  รองประธานสภา อบต.หนองหนาม 
3. นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
4. นายประหยัด      วินันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
5. นายขวัญชัย  ใจเที่ยง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
6. นายสุคนธ์  จายโจง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
7. นายเอกราช  โกศล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
8.นายเทวัลย์  ยะวิลัย   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
9.นางสาวปัธมา  มีพูล  เลขานุการสภาฯ อบต.หนองหนาม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอินทร  คำกาศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 
1. นายประสิทธิ์  ลาวิชัย  นายก อบต.หนองหนาม 
2. นายมนัส  ขัติเรือง  รองนายก อบต.หนองหนาม 
3. นางแจ่มจันทร์ พิมพิรัตน์ รองนายก อบต.หนองหนาม 
4. นางสาวเบญญพร ลาวิชัย  เลขานุการนายก อบต.หนองหนาม 
5. นางสาวพิทยาภรณ์  ดีเบอะ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นายต้อยติ่ง  คำเหล็ก  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางพิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นางพิกุล  หาญวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
9. นายบรรดาศักดิ์ เมืองมา  นิติกรปฏิบัติการ 
10.นายเสวก  พรมเสพสัก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มปะชุม เวลา 09.10 น. 

นางสาวปัธมา  มีพูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

 เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาฯได้นับองค์ประชุมเห็นว่าสมาชิกสภาฯ 
มาเข้าประชุมจำนวน  8 ท่าน โดยนายอินทร  คำกาศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5                    
ลาป่วย ถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการ สภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิกฯ ทุกท่าน
เข้าประชุม  
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวปัธมา  มีพูล  เลขานุการสภาฯ อบต.   
หนองหนาม ขอเรียนว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  
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พ.ศ.๒๕63 บัดนี้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน มาพร้อมกัน                  
ณ ที่ประชุมแห่งนี้แล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา อบต.หนองหนาม กล่าวเปิด
การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ วาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญ 

นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
เร ียนท ่านสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองหนาม และ                 

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สำหรับวันนี้  เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม                      
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕63 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม 
ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ณ บัดนี้ 

 ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี   
พ.ศ.2563  เมื่อวันศุกร์ที่  29 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้ งสิ้น 17 หน้า                
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับรองรายงานดังกล่าว  

เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วจึงขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 
รับรอง   7 เสียง   
ไม่รับรอง  ไม่มี 
งดอออกเสียง  1 คน (ประธานสภาฯ) 

   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม 8 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เพื่อพิจารณา  

นายบุญเป็ง   ดวงดึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
เชิญนายประสิทธิ์   ลาวิชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม                     

ผู้เสนอญัตต ิ
นายประสิทธิ์  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

ข้าพเจ้านายประสิทธิ์  ลาวิชัย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหนาม ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

-/ญัตติที่ 1 เรื่อง... 
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ญัตติที่  1 เรื่อง พิจารณาอนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด เป็นเงินจำนวน 44,000.-บาท  
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

โดยมีรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณดังนี้ 
1. โอนลด งบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง            

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 
อนุมัติ 86,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 71,866.25 บาท ขอโอนลด
จำนวน  40,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจำนวน 31,866.25 บาท  

โอนลด  งบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลั ง  
งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้ าน งบประมาณอนุมัติ  
180,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  110,500 บาท ขอโอน ลดจำนวน  
4,000 บาท คงเหลือคงเหลืองบประมาณหลังโอนจำนวน 106,500 บาท               
รวมโอนลด  44,000 บาท 

 โอนเพิ่ม งบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง             
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน   44,000 บาท   
ข้อกฎหมาย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็น                
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 
ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมานั้น ได้อนุมัติ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แล้ว จำนวน 5 เครื่อง แล้วเหตุใดในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้              
จึงมีการขออนุมัติเพ่ิมเติมอีก อยากให้ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวพิทยาภรณ์  ดีเบอะ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
รายการที่อนุมัติในการประชุมสภาฯ ครั้งก่อนเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน             

ในสำนักปลัดฯ แต่การขออนุมัติในครั้งนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่จะขออนุมัติเพ่ือใช้งาน            
ในกองคลัง เนื่องจากคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานของ งานการเงินและบัญชี
และงานจัดเก็บรายได้  เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า คอมพิวเตอร์ของงานการเงิน
และบัญชี เป็นครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  มีอายุการใช้งานจำนวน 13 ปี 
แต่เนื่องจากงานการเงินและบัญชี จะต้องปฎิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมการปฏิบัติงานออนไลน์หลายๆ ระบบ เช่น ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  โปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ออนไลน์ ของกรมสรรพกร โปรแกรมขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล              
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นต้น ซึ่งคอมพิวเตอร์เดิมที่ใช้อยู่                 
ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานในโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานจัดเก็บรายได้เป็นครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อตั้งแต่ปี 

-/พ.ศ. 2547… 
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พ.ศ. 2547 มีอายุการใช้งานจำนวน 16 ปี แต่เนื่องจากงานจัดเก็บรายได้ จะต้อง
ปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมการขอเบิกเงินรายได้ผ่านระบบ 
GFMIS ของกรมบัญชีกลาง โปรแกรมการจัดทำทะเบียนพานิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นต้น ซึ่งคอมพิวเตอร์เดิมที่ ใช้อยู่ ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน                     
ในโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกอง
คลังเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในรายการที่ยังไม่มี
ความจำเป็นต้องใช้  เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)                 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่  น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 
หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 

-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง    
หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing  Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่ วยประมวลผลเพ่ื อแสดงภาพที่ มี ความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB มีจอแสดงภาพขนาด           
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 
คอมพิวเตอร์ถือว่ามีความสำคัญ เมื่อมีการเสื่อมสภาพ และตามเหตุผล   

ความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ชี้แจง พร้อมกับเอกสารที่แนบมานั้น จึงเห็นชอบให้จัดซื้อ            
เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินงาน 

นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาฯ  
เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและอภิปรายจบแล้ว                  

จึงขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัตติามญัตติดังกล่าว 
 

มติทีป่ระชุม อนุมัติตามทีเ่สนอ  7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ   ไม่มี  

งดอออกเสียง   1 คน (ประธานสภาฯ) 
   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม 8 คน 

     
 

-/ญัตติที่ 2… 
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ญัตติที่  2 เรื่อง พิจารณาอนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด เป็นโต๊ะ
ทำงานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า  153 × 77× 75 
เซนติเมตร มี 7 ลิ้นชัก จำนวน 6,000 บาท  
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ข้อกฎหมาย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็น                
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

หลกัการและเหตุผล เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
รายการ โต๊ะทำงาน  เนื่องจากปัจจุบันโต๊ะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใน
กองคลัง ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ ดังนั้นเพ่ือให้มีครุภัณฑ์สำนักงานเพียงพอ
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในรายการที่ยังไม่มี                
ความจำเป็นต้องใช้ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน 
จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด งบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทนประเภท ค่าเช่าบ้ าน งบประมาณอนุมัติ    
180,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  106,500 บาท ขอโอนลด จำนวน 
6,000 บาท คงเหลือคงเหลืองบประมาณหลังโอนจำนวน 100,500 บาท 

โอนเพิ่ม งบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง             
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน   6,000 บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน  1  ชุด โดยมีลักษณะเป็นโต๊ะทำงานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ขนาด ไม่น้อยกว่า 153  x 77  x75  เซนติ เมตร                 
มี 7 ลิ้นชัก 

นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาฯ  
เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและอภิปรายจบแล้ว                  

จึงขอมติทีป่ระชุมเพ่ืออนุมัตติามญัตติดังกล่าว 

มติทีป่ระชุม อนุมัติตามทีเ่สนอ  7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ   ไม่มี  

งดอออกเสียง   1 คน (ประธานสภาฯ) 

ญัตติที่  3 เรื่อง พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหียง หมู่ 5 (สายบ้าน
นายทองดี  พรหมสวัสดิ์ - บ้านกู่เส้า) ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 299 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 976.50 ตารางเมตร พร้อมงาน
ลงดินลูกรังไหล่ทาง จำนวน 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.20 เมตร 
งบประมาณ 500,000 บาท 

-/แก้ไขเป็น... 
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แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 693 
ตารางเมตร พร้อมงานลงดินลูกรังไหล่ทาง จำนวน 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 
หนา 0.20 เมตร บ้านหนองเหียง หมู่  5 (สายบ้านนายทองดี  พรหมสวัสดิ์ -               
บ้านกู่เส้า) งบประมาณ 353,700 บาท 

   ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น 

นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 
อยากทราบข้อมูลเพ่ิมเติมว่าเป็นโครงการที่สำรวจใหม่หรืออย่างไร และ              

เงินส่วนต่างที่คงเหลือจะนำไปดำเนินโครงการใด 

นายประสิทธิ์  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
เดิมโครงการดังกล่าวตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท  แต่มีความ

จำเป็นต้องปรับลดลงเนื่องจากมีข้อปัญหาขัดข้องด้านการขออนุญาตใช้ที่ดิน                
จึงแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 โครงการ ซึ่งงบประมาณที่คงเหลือจะได้พิจารณา           
ในญัตติที่ 5 ต่อไป 

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 
ตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้ลงสำรวจพ้ืนที่จึงได้พบปัญหาว่าการใช้ที่ดินในการ

ดำเนินโครงการเจ้าของที่ดินไม่ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามความ              
เป็นจริง จึงทำให้มีงบประมาณคงเหลือนำมาดำพเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องรางระบาย
น้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้
ตรวจสอบแล้วว่ามีบรรจุอยู่ในแผนฯ  

นางสาวปัธมา  มีพูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
งบประมาณคงเหลือตามที่ท่านสมาชิกสอบถามอยู่ในการพิจารณาในญัตติ        

ที่ 5 และได้บรรจุอยู่ในแผนฯ และจัดเรียงตามลำดับความสำคัญที่ประชาชนในพ้ืนที่
ได้จัดทำประชาคมแล้วจึงนำมาสู่ญัตติที่ท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายในวันนี้ 

นายต้องติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
โครงการนี้ เดิมเป็นโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่ได้

ตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการ พบว่าถนนที่ระบุในโครงการเป็นถนนสาธารณะ
จริงเพียง 194 เมตร ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือตามเอกสารพบว่าเป็นลำเหมืองสาธารณะ          
จงึไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีควาจำเป็นต้องปรับงบประมาณลดลงตามความเป็น
จริง และเหลืองบประมาณที่จะดำเนินโครงการใหม่ซ่ึงมีอยู่ในแผนฯ 

 
-/นายบุญเป็ง... 
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นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาฯ  
เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและอภิปรายจบแล้ว                  

จึงขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัตติามญัตติดังกล่าว 

มติทีป่ระชุม อนุมัติตามทีเ่สนอ  7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ   ไม่มี  

งดอออกเสียง   1 คน (ประธานสภาฯ) 

ญัตติที่  4 เรื่อง พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง
งบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 เมตร จำนวน 2 แถว (มอก.ชั้น 3) จำนวน 32 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด กว้าง 
1.30 เมตร ยาว 2.92 เมตร หน้า 0.20 เมตร สูง 1.85 เมตร รวมบ่อพัก ขนาด 
19.00 เมตร (สายลำเหมืองแม่เจ้าเผือ) งบประมาณ 250,000 บาท 

แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเจ้าเฝือ โดยวางท่อกลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มาตรฐาน มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 3 แถว ยาวรวม 16 เมตร หรือมีท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 48 ท่อน 
(สายลำเหมืองแม่เจ้าเผือ) งบประมาณ 250,000 บาท 

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น 

นางสาวปัธมา  มีพูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ชี้แจงเพ่ิมเติม โครงการดังกล่าวได้มีการเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการจังหวัด

พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์แล้ว คณะกรรมการดังกล่าว ได้เสนอให้
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากท่า 2 แถวให้เป็น 3 แถว เพ่ือเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองช่างจึงได้ปรับโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการ
ดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงนำมาให้สภาพิจารณาอนุมัติตารมระเบียบ            
ที่เก่ียวข้องก่อนดำเนินการก่อสร้าง 

นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 
ในฐานะที่งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแก้ปัญหา

ความเดอืดร้อนของประชาชนหมูที่ 6 อยู่เดิมแล้ว จึงเห็นควรอนุมัต ิ

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 
ตามที่ได้ตรวจสอบเอกสารแนบแล้ว พบว่าบ่อพักถูกตัดออกจะมีผลอย่างไร

บ้าง ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติม 
 

-/นายต้องติ่ง... 
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นายต้องติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
มีความจำเป็นต้องตัดบ่อพักออกเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณและเพ่ือให้

ทางน้ำไหลผ่านได้ดีจึงไม่สามารถใส่บ่อพักได้ และมีแผนดำเนินการสร้างบ่อพัก
เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

นายเอกราช  โกศล สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6 
ในการก่อสร้างจริงขอให้วางท่อใหม่ในจุดเดิม และใช้ท่ออันเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว

วางต่อจากที่สร้างใหม่เพ่ือเป็นการไม่เสียประโยชน์ 

นายต้องติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
เบื้องต้นจะดำเนินการตามแบบที่ได้รับการอนุญาต และจะตรวจสอบ

เพ่ิมเติมว่าท่อเดิมผู้ ใดเป็นเจ้าของต้องขออนุญาตเจ้าของก่อน พร้อมทั้งต้อง
ตรวจสอบว่าขนาดท่อเดิมกับท่อใหม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ 

นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาฯ  
เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและอภิปรายจบแล้ว                  

จึงขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัตติามญัตติดังกล่าว 

มติทีป่ระชุม อนุมัติตามทีเ่สนอ  7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ   ไม่มี  

งดอออกเสียง   1 คน (ประธานสภาฯ) 

ญัตติที่  5 พิจารณาอนุ มัติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน  

เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 05.0 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 86 เมตร (สายบ้านหนองเหียง หมู่ 5  ซอย 9 - บ้าน
นายทองดี พรหมสวัสดิ์) งบประมาณ 146,300 บาท  
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ข้อกฎหมาย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 และ 3) พ.ศ.2543 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น                
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนมุัติของสภาท้องถิ่น  

นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาฯ  
เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและอภิปรายจบแล้ว                  

จึงขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัตติามญัตติดังกล่าว 

มติทีป่ระชุม อนุมัติตามทีเ่สนอ  7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ   ไม่มี  

งดอออกเสียง   1 คน (ประธานสภาฯ) 
-/ญัตติที่ 6… 
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ญัตติที่  6 พิจารณาอนุ มัติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน  

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน             

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
รายการ  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นปัน หมู่ที่ 4 สายชุมชน
บ้ านร่องชั ย   งบประมาณ ที่ ตั้ งไว้  255 ,200  บาท  งบประมาณ คงเหลือ                       
24,200  บาท โอนลด 24,000 บาท 

โอนเพิ่ม 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ

ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  รายการ  
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซึง่สิ่งก่อสร้าง   
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 15,400  บาท ขอโอนเพ่ิม 
24,000 บาท 
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ข้อกฎหมาย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 และ 3) พ.ศ.2543 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็น                
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนมุัติของสภาท้องถิ่น  

นางสาวปัธมา  มีพูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ชี้แจงเพ่ิมเติม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าจ้างออกแบบ เนื่องจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหนามไม่มีวิศวกร จึงมีความจำเป็นต้องจ้างวิศวกรในการ
ออกแบบ 

นายต้องติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
เบื้องต้นจะดำเนินการจ้างวิศวกรงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอเนื่องจาก              

มีโครงการที่ต้องดำเนินการเหลืออีก 2 โครงการ จึงไม่เพียงพอเพราะต้องให้วิศวกร
สามัญเป็นผู้รับรองแบบ และมีค่าใช้จ่ายในการออกแบบจึงมีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณดังกล่าวเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ 

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 
แต่ละปีใช้งบประมาณในการจ้างวิศวกรเท่าไหร่ 

นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 
แต่ละหมู่บ้านก่อนเสนอโครงการควรเน้นย้ำความแน่นอนในการดำเนินการ 

เพราะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการออกแบบ จึงเห็นควรให้แต่ละหมู่บ้านสำรวจความแน่นอน
ก่อนมีมติดำเนินโครงการเพ่ือไม่เสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น 

-/นายต้องติ่ง...   
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นายต้องติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
เบื้องต้นการจ้างวิศวกร จะไม่จ้างก่อน จะจ้างต่อเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

เท่านั้นซึ่งต้องเป็นโครงการที่มีอยู่ในข้อบัญญัติและได้รับการอนุมัติจากสภาฯ และ
งบประมาณในการดำเนินโครงการได้โอนมาแล้วเท่านั้น 

นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาฯ  
เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและอภิปรายจบแล้ว                  

จึงขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัตติามญัตติดังกล่าว 

มติทีป่ระชุม อนุมัติตามทีเ่สนอ  7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ   ไม่มี  

งดอออกเสียง   1 คน (ประธานสภาฯ) 

เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น.  เริ่มประชุม (ต่อ) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 พิจารณาแก้ไขโครงการ หมู่ 6  (ยกเลิก) 

6.2 การเช่าที่ดิน ที่ราชพัสดุ 
นายประสิทธิ์  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

เรื่องการใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองเหียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หนามได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ใช้สถานที่ได้ โดยการอนุญาต
ดังกล่าวเป็นการอนุญาตปีต่อปี เห็นควรให้บ้านหนองเหียงเร่งเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ในการยื่นขอใช้สถานที ่

6.3 การสำรวจ ยืนยัน สถานที่ ก่อสร้างโครงการ ต่างๆ 
นางสาวปัธมา  มีพูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

ปัจจุบันมีบางหมู่บ้านได้ส่งข้อมูลที่สาธารณะแล้ว ทั้งนี้กองช่างจะได้รวบรวม
และเสนอสำนักงานที่ดินเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

นายต้องติ่ง  คำเหล็ก ผู้อำนวยการกองช่าง 
อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน และจะตรวจสอบความ

ถูกต้องก่อนว่าเป็นที่สาธารณะประเภทใด แล้วจึงเสนออำเภอพิจารณา 

นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 
ขอให้กองช่างเร่งดำเนินการ 

6.4 การจัดตั้ง หมู่บ้าน ม. ที่ 9. (กอลุง/สันนาฮี้) ยกเรื่องไปพิจารณษพร้อมกับ   
วาระท่ี 6.6 

6.5 แก้ไขปัญหาประปาขนาดใหญ่หมู่ 4 

นายประสิทธิ์  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
เรื่องน้ำประปาหมู่บ้านต้นปัน มีปัญหาเรื่องการดูแลและการใช้งาน องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหนามได้ของบประมาณและดำเนินการในปี 2559  
 -/เพ่ือแก้ไข... 
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เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่พบว่าบ้านต้นปันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
จึงขอหารือว่าควรสร้างเป็นระบบสำเร็จรูปให้เหมือนกับหมู่บ้านอ่ืน ขอความเห็น                
ที่ประชุมก่อนว่าควรดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรให้ใช้งานระบบประปาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพ หรือสร้างบ่อใหม่แทนและเชื่อมต่อระบบส่งน้ำกับบ่อเดิม  

นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาฯ  
บ่อเดิมเป็นบ่อ 3 นิ้ว จึงเห็นว่าควรสร้างบ่อใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมเพ่ือการใช้

ประโยชน์ที่ดีขึ้น 

นายประสิทธิ์  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
เห็นควรนัดหมายประชาชนในพ้ืนที่ และประสานกองช่างเพ่ือหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ต่อไป ทั้งนี้ได้หารือผู้ใหญ่บ้านต้นปัน และเสนอให้ลงพ้ืนที่
ร่วมกันในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป 

เรื่องบ่อเกษตร  
นายประสิทธิ์  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

ขอความเห็นหมู่ 3 บ้านกอลุง เรื่องการหาพ้ืนที่ในการดำเนินโครงการเจาะ
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรของบ้านต้นปัน เนื่องจากพ้ืนที่ในการดำเนินการของหมู่ 4 
ติดกับเขตบ้านหมู่  3 แต่โครงการดังกล่าวหมู่  4 ได้ประโยชน์ จึงเห็นว่าควร            
ขอความเห็นว่ามีความเห็นประการใด อยากให้ทั้งสองหมู่บ้านได้ตกลงกันจึงขอแจ้ง
ให้คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านชี้แจงประชาชนในพ้ืนที่  ถ้าโครงการดังกล่าว            
ไม่สามารถทำได้ ไม่มีพ้ืนที่เจาะบ่อบาดาล อบต.ก็จะเจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
คืนงบประมาณดังกล่าว  

6.6 การเตรียมการยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล 
นายประสิทธิ์  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

เรื่องการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนามเป็นเทศบาล โดยมี
เหตุผลความจำเป็นคือ เรื่องดังกล่าวเคยหารือกันแล้วแต่ติดปัญหาเรื่องพ้ืนที่  
ขอบเขตที่คาบเกี่ยวกัน เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการเห็นควรยกฐานะเป็น
เทศบาล จึงอยากหารือที่ประชุมสภาในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการ
จัดตั้งหมู่บ้านซึ่งในเขตพ้ืนที่ทับซ้อน กันระหว่าง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ซ่ึงเรื่องดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานพอสมควร จึงอยากหารือเพ่ือ
เป็นแนวทางไว้ก่อน 

นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 
กรณีแยกหมู่บ้าน ประชาชนในพ้ืนที่ต้องเห็นชอบด้วย และไม่ใช่ในหมู่บ้าน

เท่านนั้นบ้านข้างเคียงต้องมีการสำรวจความเห็น โดยเรื่องนี้ประชาชนในพ้ืนที่ต้อง
เป็นผู้พิจารณา 

กรณียกฐานะเป็นเทศบาล ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าต้องศึกษาผลดี 
ผลเสีย และผลกระทบในหลายๆด้านก่อน 

นายประสิทธิ์  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
การดำเนินงานมีหลายขั้นตอน ทั้งเรื่องข้อมูลต่าง เพื่อพิจารณาต้องศึกษาว่า 

อบต.ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน ทั้งด้านสมาชิกสภา ทั้งนี้อยู่ที่ความพร้อม  
-/ความสมัครใจ… 
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ความสมัครใจของคนในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้จะมีความเจริญตามมาในหลายๆด้าน ทั้งด้าน
โครงสร้าง ด้านเศษฐกิจ ที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต การหารือในวันนี้เป็นเพียงการซักซ้อม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการในอนาคต จึงเห็นว่าเป็นผลดีที่จะได้ศึกษา             
ทั้งด้านดีและด้านเสียร่วมกัน 

นายขวัญชัย  ใจเที่ยง สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 
กรณีการแยกหมู่บ้านและการยกฐานะ การเตรียมข้อมูลไว้ก่อนในเบื้องต้น

เห็นว่ามีความจำเป็น แต่จะดำเนินการแยกหมู่บ้าน หรือยกฐานะหรือไม่เห็นว่าเป็น
อีกเรื่องหนึ่ง ส่วนการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยังมีความจำแต่ต้องรับฟังเสียง
ของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก 

นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาฯ  
เรื่องดังกล่าวเห็นว่าเสียงของประชาชนในพ้ืนที่เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึง

ขอให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และหมู่ 4 แสดงความเห็นต่อที่ประชุม 
นายอดุลย์ ชมภู   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  

ในฐานะที่เป็นผู้นำท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2542             
ก็ได้มีแนวทางในการขอแยกหมู่บ้านมานานแล้ว เพราะมีเขตปกครองติดต่อกัน
ระหว่าง อบต.หนองหนาม กับเทศบาลบ้านแป้น ในส่วนลึกๆแล้วประชาชนในพื้นที่มี
แนวโนมที่อยากจะแยกหมู่บ้าน แต่ติดเงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ เดิม
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขหลายอย่าง แต่เมื่อได้ศึกษาระเบียบใน
ปัจจุบันเห็นว่าพอมีทางดำเนินการได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

นายสุเทพ  นันละ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
เห็นด้วยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 แต่เนื่องจากเพ่ิงดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน            

ได้ไม่นาน จึงต้องศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาโดยอาศัยความ
เห็นชอบของประชาชนในพื้นท่ีเป็นสำคัญ 

6.7 การเช่าที่ดินวัดสันขวาง (ร้าง)  

นายประสิทธิ์  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ปัจจุบันได้รับแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ว่าจะลงพ้ืนที่

ติดตามเรื่องการขอเช่าที่ดินวัดสันขวาง (ร้าง) ซึ่งปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหนามได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร และใช้
เป็นระบบน้ำประปาเพ่ือการเกษตรของหมู่ที่ 3 ทั้งนี้ผลการพิจารณาเรื่องค่าเช่าเป็น
ประการใดจะรายงานให้สภาฯ ไดพิ้จารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

6.8 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญส่ง  อินตาโสด สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 

งานช่าง ในการดำเนินการที่ผ่านมาเห็นว่ามีอุปกรณ์ช่างบางอย่างที่ไม่ครบ 
ขาดอุปกรณ์ ในการดำเนินงานต้องหยิบยืมจากประชาชนใน พ้ืนที่  (คอม้ า                    
ขนาด 4 นิ้ ว ) ปัญหาดังกล่าวเป็น เรื่องสำคัญ เห็นควรจัดหาอุกรณ์ ให้พร้อ ม                 
เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินงาน 

 
-/นายบุญเป็ง... 
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นายบุญเป็ง  ดวงดึง ประธานสภาฯ  
ฝากเรื่องดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
    (ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสาวปัธมา  มีพูล) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
 
 
 
    (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญเป็ง  ดวงดึง) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
 
 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่...................................................... 
 
 
 
                           (ลงชื่อ)                         ประธานกรรมการสภาท้องถิ่น 
                                                       (นายขวัญชัย  ใจเที่ยง) 
                                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม  หมู่ที่ 5 
 
 
  (ลงชื่อ)                                   กรรมการสภาท้องถิ่น 

                                            (นายบุญส่ง  อินตาโสด) 
                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม  หมู่ที่ 3 

 
  (ลงชื่อ)      กรรมการสภาท้องถิ่น 

                  (นายสุคนธ์  จายโจง) 
                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม หมู่ที่ 6 
 
 


